



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๗/ว๑๘๗๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสาร) แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบคำขอลงทะเบียนและยื่นคำขอการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอลงทะเบียนและยื่นคำขอการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด ให้พนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตัวเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลโคกสะอาด ให้พนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอเกี่ยวกับการรับแจ้งงานทะเบียนราษฎรและการจัดทำบัตรประชาชน

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเพิ่มเขต ชาติธนะประ)
นายกเทศบาลตำบลโคกสะอาด